

Kon Tum: "Phủ sóng" bảo hiểm y tế đến người dân

20:19 26/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 25/4, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới".



Đồng chí A Pót, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum A Pót đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 38-CT/TW và các chỉ đạo liên quan đến công tác bảo hiểm y tế nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về tầm quan trọng của chính sách và quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, tăng cường kiểm tra, rà soát lại cụ thể số lượng người tham gia bảo hiểm y tế của từng địa phương, nhất là các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo hiểm y tế, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong thời gian tới, ông A Pót nhấn mạnh, các cấp, ngành, địa phương cần chú trọng tuyên truyền, vận động

nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; linh hoạt trong triển khai các phương thức thu phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia, góp phần hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân gắn với tăng cường đôn đốc thu và thu hồi tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.



Đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, các cấp ủy, chính quyền đã nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; nhận thức của xã hội ngày càng đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế đối với sự phát triển và ổn định chính trị - xã hội. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tăng qua hàng năm. Nếu như năm 2011, số người tham gia theo hộ gia đình chỉ chiếm 3,25% tổng số người tham gia bảo hiểm y tế thì đến cuối năm 2023 số người tham gia theo hộ gia đình chiếm 15,87% tổng số người tham gia bảo hiểm y tế. Số lượt và chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh cũng tăng mạnh qua các năm. Năm 2009, toàn tỉnh có 387.113 lượt khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, số chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của tỉnh là 32,67 tỷ đồng; đến năm 2023 có 995.634 lượt khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, số chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của tỉnh đã tăng lên là 403,15 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được, những cách làm hiệu quả của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân.... Đồng thời, các đại biểu chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/kon-tum-phu-song-bao-hiem-y-te-den-nguoi-dan>